
Flokkur óskar upplýsinga um hvers vegna  hægri aðrein til vesturs á gatnamótum 
Háaleitisbrautar og Bústaðarvegar hafi verið fjarlægð. Einnig hvort fleiri aðreinar hafi 
verið fjarlægðar og hvort það sé á stefnuskránni að fjarlægja fleiri aðreinar í 
borgarlandinu? 

 

Greinargerð 

Á gatnamótum Háaleitisbrautar og Bústaðarvegar er mikil umferð og tefur það 
umferð  mikið að þessi aðrein til vesturs hafi verið fjarlægð. Slíkar aðreinar hjálpa til við 
að halda flæði umferðar. Eins og flestir vita þá kvarta borgarbúar mjög yfir 
umferðartöfum og að fjarlægja aðreinar eykur á tafir. Vissulega getur verið um 
umferðaröryggismál að ræða en gott væri að fá upplýsingar um hver ástæðan er og hvort 
þær sé að rekja til slysa af einhverju tagi 


